

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ดูแล รพ.สต.ควนโดน ปี ๒๕๖๒

๑. ผลการดำเนินงาน

๑. ขออนุมัติโครงการ จัดทำแผนงาน ดำเนินงานตามแผน
๒. ประสานงานกับพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ
๓. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการแก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดเตรียมเอกสารที่จะใช้ในการดำเนินโครงการฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย
๕. ประสานงาน/ติดต่อวิทยากร

กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลเรื่องการให้ความช่วยเหลือ ภายอุปกรณ์ และการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่องการหาแนวทางการติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจ จำนวน ๑๖๐ คน

จากผลการดำเนินกิจกรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๖๐ คน มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความพิการ แนวทางในการดูแลผู้พิการแต่ละประเภท การขึ้นทะเบียนผู้พิการ ชุดสิทธิประโยชน์ การสังเกตอาการผิดปกติ ที่ต้องพบแพทย์ และการส่งต่อตามแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการให้ความช่วยเหลือ ภายอุปกรณ์ และการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางการติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี ตั้งใจฟังในเนื้อหา และมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม พร้อมทั้งมีการช่วยกันระดมความคิด ถึงแนวทางในการดูแลผู้พิการดังกล่าว ให้มีการดูแลต่อเนื่องในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์การดูแลผู้พิการ การใช้ภายอุปกรณ์และวิธีการเบิกจ่าย พร้อมทั้งการเลือกภายอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท ผู้เข้าร่วมในแต่ละพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นกันเอง และได้ร่วมแลกเปลี่ยนจากผู้ที่มีประสบการณ์ และผู้ที่เข้ารับการฟื้นฟูจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ถึงวิธีการปฏิบัติตัว ที่ส่งผลให้สามารถดูแลกลุ่มเหล่านี้ได้ดี ดำรงชีวิตได้อย่างคนปกติอื่นๆ พร้อมกันนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง อย่างถูกวิธีป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทุกคนตั้งใจฟัง และร่วมสอบถามในข้อสงสัย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

จากการดำเนินกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำลูกประคบ และการทำพืมน้ำ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถฝึกฝนได้ วิธีการไม่ยาก ขั้นตอนไม่มาก มีพี่เลี้ยงเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ สามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี ตั้งใจฟังในเนื้อหา และมีส่วนร่วมในการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติ และมีผลงานออกมาเป็นที่น่าภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการเสนอความคิดให้มีการดำเนินการต่อในเรื่องกิจกรรมฝึกอาชีพ เพื่อจะได้มี

กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางผู้จัดได้รับเรื่องไว้ และจะดำเนินการต่อไป หลังจากมีการจัดตั้งชมรมผู้พิการแล้วเสร็จ

พร้อมกันนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ในการดูแลพิการ จนสามารถดำรงชีวิตอย่างคนปกติ ช่วยเหลือตัวเองได้ในกิจวัตรประจำวัน ทำงานเองได้ มีเงินเก็บ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน สังคมได้ เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาและดูแลตนเอง ด้วยครอบครัว เข้าใจ เอาใจใส่ ดูแลด้วยใจ อดทนจนผ่านพ้นช่วงวิกฤตของชีวิตมาได้ ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้พิการและผู้ดูแล ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย โดยได้จัดในกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาในการดูแลกลุ่มผู้พิการ และกลุ่มที่สามารถดูแลได้ดี มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย ให้ความสนใจเป็นอย่างดี ร่วมตอบข้อซักถาม และมีการสอบถามผู้ที่นำเสนอถึงแนวทางที่ถูกต้องในการดูแลกลุ่มนี้ บรรยากาศเป็นกันเอง และได้ร่วมแลกเปลี่ยนจากผู้ที่มีความสามารถได้ และผู้ที่เข้ารับการฟื้นฟูจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ถึงวิธีการปฏิบัติตัว ที่ส่งผลให้สามารถดูแลกลุ่มเหล่านี้ได้ดี ดำรงชีวิตได้อย่างคนปกติอื่นๆ

กิจกรรมที่ ๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องการจัดตั้งชมรมผู้พิการตำบลควนโดน สำหรับตัวแทนผู้พิการจำนวน ๕๐ คน โดยตัวแทนต้นแบบชมรมผู้พิการที่มีการดำเนินงาน จัดตั้งชมรม และมีกิจกรรมชัดเจน

จากการดำเนินงาน ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ซึ่งเป็นตัวแทนจาก ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคมและรองประธานชมรมผู้พิการตำบลแปะ-ระ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งชมรมผู้พิการตำบลควนโดน ได้แลกเปลี่ยนถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น เมื่อมีการจัดตั้งชมรมแล้ว ซึ่งผู้พิการตำบลควนโดนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบแนวทางการจัดตั้งชมรมและกิจกรรม แห่ลงงบประมาณสนับสนุนที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ในกิจกรรมชมรมผู้พิการ ทุกคนเห็นด้วยในการจัดตั้งชมรม แต่มีข้อเสนอแนะอยากให้มีการชี้แจงในเวทีที่มีผู้พิการตำบลควนโดนเข้าร่วมทั้งหมด และร่วมกันคัดเลือกประธานชมรม และตำแหน่งอื่นๆ เพื่อการดำเนินการจัดตั้งชมรมต่อไป ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล ควนโดน และยังได้ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เพื่อความสามัคคีกัน ความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรองประธานชมรมผู้พิการ ตำบลแปะ-ระ ถึงแนวทางในการสรรหากิจกรรมมาปฏิบัติกันในชมรม การศึกษาดูงาน และนำมาพัฒนาต่อยอดในชมรม เพื่อผู้พิการมีกิจกรรมร่วมกัน มีรายได้เสริม เป็นที่ศึกษาดูงานแก่ชมรมผู้พิการต่อไป

กิจกรรมที่ ๓ จัดเวทีเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ในการเยี่ยมบ้านผู้พิการ แก่แกนนำอสม.ด้านผู้พิการ จำนวน ๔๕ คน

จากการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดเวทีเสวนา เรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เกิดความรู้สึกร่วมกันค่าในตนเอง ในแกนนำอสม.ด้านผู้พิการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินภาวะสุขภาพของผู้พิการได้ถูกต้องเหมาะสม และส่งต่อตามระบบ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้รับผิดชอบงานผู้พิการในชุมชน มาแลกเปลี่ยน แนวทางการดูแลผู้พิการในแต่ละประเภท หลักการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม มีการสอบถามถึงการปฏิบัติในพื้นที่ของแกนนำ ปัญหาอุปสรรคที่เจอ มาร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา และมีวิทยากรจากงานกายภาพบำบัดมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้กายอุปกรณ์ การดูแลผู้พิการติดบ้าน ติดเตียงเพื่อป้องกันการ

เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ร่วมปฏิบัติ ร่วมเสนอความคิด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน บรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนาน ร่วมกันจับรางวัลพิเศษแทนคำขอบคุณในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา บรรยากาศสนุกสนาน ผ่อนคลาย และได้รับคำแนะนำถึงแนวทางในการเยี่ยมบ้านผู้พิการในปีต่อไป โดยการร่วมกันไปเป็นทีม กรณีทีมติดภารกิจ ไปร่วมกับ อสม.ที่เป็นผู้รับผิดชอบในเขตนั้นๆ ไป เป็นแนวทางที่จะนำมาปฏิบัติในปีต่อไป

กิจกรรมพิเศษ เยี่ยมบ้านผู้พิการ โดยทีมเยี่ยมบ้าน อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน

กิจกรรมนี้ ไม่ได้เขียนไว้ในโครงการ แต่เป็นกิจกรรมดีที่ได้ปฏิบัติในพื้นที่ หลังจากได้มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจากการสังเกตเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้พิการ ได้รับเกียรติจากท่านสาธารณสุขอำเภอควนโดน ท่านผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอควนโดน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดน ลงพื้นที่ร่วมสอบถามทุกข์สุขของผู้พิการและผู้ดูแล รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่มีจากการดูแลผู้พิการกลุ่มนี้ พร้อมร่วมกันปรึกษาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ และร่วมกันมอบหน้ากากอนามัย เนื่องจากช่วงเวลานั้น มีหมอกควัน พร้อมทั้งแนะนำการดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมให้กำลังใจญาติในการดูแลผู้พิการกลุ่มนี้ อย่างมีความสุข ทั้งผู้ให้และผู้รับ

กิจกรรมลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านโดย อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน และทีมภาคีเครือข่ายอื่นๆ ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการทุกคน จำนวน ๑๗๒ คน โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้

หมู่ที่	จำนวนผู้พิการทั้งหมด (คน)	จำนวนผู้ที่ได้รับการเยี่ยม (คน)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๒	๔๙	๔๙	๑๐๐	
๓	๗	๗	๑๐๐	
๔	๓๒	๓๒	๑๐๐	
๖	๓๔	๓๔	๑๐๐	
๗	๑๗	๑๗	๑๐๐	
๘	๑๗	๑๗	๑๐๐	
๙	๑๐	๑๐	๑๐๐	
๑๐	๖	๖	๑๐๐	
รวม	๑๗๒	๑๗๒	๑๐๐	

๕. สรุปผลการดำเนินโครงการ

การดำเนินการโครงการครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยผู้พิการ และผู้ดูแล ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการดูแลและติดตาม พร้อมทั้งสำรวจปัญหา ความต้องการ และร่วมกันหาแนวทางการช่วยเหลือ แก่บุคคลกลุ่มนี้ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับผู้ดูแลในการสอบถาม แนว

ทางการดูแล วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม พร้อมทั้งสำรวจถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของบุคคลในกลุ่มนี้ เพื่อให้ได้รับชุดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพ สิทธิการรักษาพยาบาล การประกอบอาชีพ และอื่นๆ ทุกกิจกรรม บรรลุผลสัมฤทธิ์ ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

.....

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๒๙,๗๐๐ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๒๙,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ-..... บาท คิดเป็นร้อยละ-.....

๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค

-กลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมาก ประกอบด้วยกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ดูแล ซึ่งมีทั้งช่วยเหลือตัวเองได้ดีและช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน ผู้ดูแลบางท่านติดภารกิจ หรือต้องดูแลผู้พิการจึงไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ เพื่อความเหมาะสมและสะดวกในครั้งต่อไป อาจแยกกลุ่มกันในการทำกิจกรรม เช่นแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมในแต่ละชุมชน ส่งผู้ดูแลมาเป็นตัวแทน เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เป็นการขาดการเยี่ยมและติดตามผู้พิการ จึงได้มีการเยี่ยมผู้พิการทุกราย และมีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวผู้พิการ ภาวะซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพ ความต้องการในการให้ความช่วยเหลือและแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) ซึ่งทางทีมเยี่ยมบ้านจะเก็บข้อมูลดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการดูแลผู้พิการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ โดยเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการทำกิจกรรมต่อไป

-ด้วยมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะ ผู้รับผิดชอบมีภาระงานหลักที่ต้องรับผิดชอบอื่นๆอีก ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันเวลา และปฏิบัติได้ครบทุกกิจกรรม ร่วมด้วยสภาพอากาศไม่เป็นใจ มีฝนตกบ่อย ในบางพื้นที่ ส่งผลให้การเดินทางมาร่วมกิจกรรมค่อนข้างลำบาก แต่ผู้เข้าร่วมก็มาร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย บางกิจกรรมกว่าจะได้ดำเนินการ ต้องติดต่อวิทยากรเพื่อให้ได้เวลาที่ว่างตรงกับวันที่จัดกิจกรรม ส่งผลให้การดำเนินโครงการคลาดเคลื่อนจากแผนงานไปบ้าง ตามความสะดวก

และเหมาะสม และการได้รับงบประมาณสนับสนุนที่ล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมอยู่ในช่วงปลายปี
งบประมาณ

แนวทางการแก้ไข (ระบุ) จัดกิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งจำนวนกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มๆไป คือกลุ่มพิการ แยกกัน
ทำกิจกรรมคนละวันกัน และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม หรืออาจจะรวมกลุ่มไปดำเนินกิจกรรม
ในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชน หากมีสมาชิกเยอะ เพื่อความสะดวกของกลุ่มเป้าหมาย และผู้ดูแลในการมารับ
มาส่ง หรือเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ควรเลือกช่วงที่ทำกิจกรรมไม่ให้ตรงกับช่วงหน้าฝน เพื่อ
ป้องกันปัญหาผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมไม่ได้ และควรมีการจัดสรรงบประมาณให้อยู่ในช่วงกลางปี
เพื่อการดำเนินงานที่ทันต่อเวลา ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ลดความเร่งรีบในการดำเนินการ

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสาวลลิตา ยะฝา)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

วันที่-เดือน-พ.ศ. ๓๐ / กันยายน / ๒๕๖๒